

รายงานผลการดำเนินโครงการอบรมป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนโดยใช้หลักสูตรด้านทุจริตศึกษา

โรงพยาบาลเกาะเต่า ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ตามที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลเกาะเต่า ได้ดำเนินโครงการอบรมการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนโดยใช้หลักสูตรด้านทุจริตศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ให้กับเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลเกาะเต่า ในวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลเกาะเต่า โดยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลเกาะเต่า เป็นผู้ให้ความรู้โดยใช้หลักสูตรด้านทุจริตศึกษามีวัตถุประสงค์ เพื่อ

๑. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม ตระหนัก มีจิตสำนึก มีคุณธรรม จริยธรรม ผลประโยชน์ทับซ้อนและ ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต รวมทั้งมีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ ค่านิยม ด้วยการสร้างจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงานประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดีในชุมชน

๒. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม เข้าใจบทบาทอำนาจหน้าที่ และภารกิจของตนเองรับบทบาท หน้าที่และเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของโรงพยาบาลเกาะเต่า

๓. เพื่อส่งเสริมและสร้างบรรยากาศความรัก ความสามัคคีของบุคลากร และลดปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจเกิดขึ้นในโรงพยาบาลเกาะเต่า

นอกจากนี้ยังเป็นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐเป็นมาตรการป้องกันทุจริตเชิงรุก ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องดำเนินการประเมิน MOPH ITA ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัดที่ ๘ การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ตัวชี้วัดมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เปิดเผยการดำเนินงานของหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างเป็นระบบการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน กรณีการเรียกรับและกรณีการให้ หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และการให้องค์ความรู้หลักสูตรด้านทุจริตศึกษา และผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคคลภายในหน่วยงาน เพื่อเป็นการปลูกฝังและปรับฐานความคิดของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานให้มีความตระหนัก และสามารถแยกแยะเรื่องประโยชน์ส่วนตัวออกจากเรื่องประโยชน์ส่วนรวมได้ MOIT ๒๑ หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนโดยใช้หลักสูตรด้านทุจริตศึกษา

รายงานผลการดำเนินโครงการอบรมการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนโดยใช้หลักสูตรด้านทุจริตศึกษา โรงพยาบาลเกาะเต่า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เสร็จเมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลเกาะเต่า ซึ่งกลุ่มเป้าหมายเจ้าหน้าที่ในสังกัดโรงพยาบาลเกาะเต่ารวมทั้งสิ้น ๓๙ คน มีการประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารโดยนายอาทิตย์ คำจันทร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะเต่า ประกาศเจตจำนงสุจริต และการต่อต้านการทุจริตและอบรมให้ ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยใช้หลักสูตรด้านทุจริตศึกษา ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลเกาะเต่า

สรุปผลการดำเนินโครงการอบรมการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนโดยใช้หลักสูตรด้านทุจริตศึกษา โรงพยาบาลเกาะเต่า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ในวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐- ๑๖.๐๐ น.

ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลเกาะเต่า ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมการอบรมทุกท่าน ได้รับความรู้ ความเข้าใจถึง แนวการปฏิบัติด้านการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ด้วยการนำหลักสูตรด้านทฤษฎีศึกษา มาเสริมสร้าง วัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน ปลุกฝังความซื่อสัตย์สุจริต และแยกแยะเรื่อง ส่วนรวม มีการปลุกฝัง สิ่งสอน ที่สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างถูกต้อง มีการปรับฐานความคิดของบุคลากร ใน โรงพยาบาลเกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนให้สามารถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ ส่วนรวม ส่งเสริมให้มีระบบกล่อมเกลา และส่งผลให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเห็นความสำคัญและเกิดความ ตระหนักถึงผลของการทุจริตจนก่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมในการร่วมต่อต้านทุจริตได้